

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน

สอนและวิจัย หรือ วิจัยโดยเฉพาะ

ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง

ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้ คือ

อาจารย์	ระดับ 4 – 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ 6 – 8
รองศาสตราจารย์	ระดับ 7 - 9
ศาสตราจารย์	ระดับ 9-10, 11

ก.พ.อ กำหนดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

ชื่อตำแหน่ง อาจารย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาของนิสิต นักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการชั้นสูง ให้บริการทาง วิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
2. ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

การให้ได้รับเงินเดือนและการเลื่อนระดับ

ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.4 ถึงอันดับ ท.7 โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ได้รับการเลื่อน ระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นอีก 1 ระดับได้ เมื่อได้รับเงินเดือนในอันดับถัดไป

ข้อยกเว้น

กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีความจำเป็นและขาดแคลนอย่างยิ่ง ไม่สามารถสรรหาผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปได้ (แนวทางการพิจารณาตามเอกสารแนบ) ให้พิจารณาอนุมัติกำหนดเป็นตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 3 เพื่อบรรจุผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้เป็น กรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนาบุคคลดังกล่าวให้ได้รับวุฒิในระดับที่สูงขึ้น โดยเร็ว และเมื่อผู้นั้น ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.4 ให้ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ 4 ได้

บทเฉพาะกาล

สำหรับกรณีผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้วุฒิปริญญาตรีก่อนที่ ก.พ.อ. จะมีมติกำหนดให้ ตำแหน่งอาจารย์ เริ่มต้นจากระดับ 4 ให้ยังคงดำรงตำแหน่งอาจารย์ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนา บุคคลดังกล่าวให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเร็ว

แนวทางการพิจารณาความจำเป็นและขาดแคลนอย่างยิ่ง

1. การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์จากบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน แต่มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนาบุคคลดังกล่าวให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเร็ว

2. การบรรจุและแต่งตั้งอาจารย์จากบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สถาบันบางแห่งในบางประเทศไม่มีการผลิตบัณฑิตในรูปของหลักสูตรปริญญาโท / เอก แต่มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น สาขาวิชาทางด้านศิลปะ ดนตรี เป็นต้น โดยให้มีการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย